



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**รพ.อังกฤษเผย
เหลือเตียง
ไว้รักษาแค่ 10%**

**ห่วงคนรัสเซีย
กักตักโคโรนา
ไทยป่วยเพิ่ม**

อังกฤษ สถานการณ์โควิด-19
หนักมาก เหลือเตียงดูแลผู้ป่วย
อาการรุนแรงตามโรงพยาบาล
ต่างๆในเมือง ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

รพ.อังกฤษแย้ ☆ ต่อจากหน้า 1

แค่ 10 เปรอร์เซ็นต์ ส่วนรัฐเซียก็นำกังวล ประชาชนเริ่มปล่อยปลณะเลขการป้องกันการแพร่ระบาด จีนเข้มสังตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดชาวเมืองซิงเก้กว่า 9 ล้านคนให้เสรีภายใน 5 วัน องค์การอนามัยโลกชื่นชมไทยรับมือโควิดมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้นำเข้มแข็งระบบแพทย์สาธารณสุขแข็งแกร่ง สื่อสารโปร่งใส

ความลับหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 ต.ค. มียอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 88.6 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.1 ล้านคนที่สหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 48,741 คน ยอดติดเชื้อรวมกลายเป็น 8.1 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 221,000 คน ตามด้วยอินเดีย พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 63,509 คน ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 7.3 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 111,000 คน และบราซิลพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 11,415 คน ยอดติดเชื้อรวมขยับเป็น 5.12 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 151,000 คน

ด้านบรรยากาศการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกสองในภูมิภาคยุโรป รัฐบาลสาธารณรัฐเช็ก ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นบางพื้นที่รอบใหม่ เช่นเดียวกับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ที่ประกาศใช้มาตรการปิดร้านอาหารภายในเวลา 22.00 น. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ที่เยอรมนี นางแองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรี จัดประชุมฉุกเฉินกับผู้นำการ 16 รัฐรอบใหม่ หลังกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนี ตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 5,182 คน ถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย.

ที่เมืองลิเวอร์พูล อังกฤษ ที่อัตราการติดเชื้อพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง จนทางการต้องบังคับมาตรการล็อกดาวน์แบบแบ่งเขตนั้น หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นเปิดเผยว่า ห้องดูแลผู้ป่วยอาการรุนแรงตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเมือง เหลือเตียงรองรับผู้ป่วยเพียงแค่ 10 เปรอร์เซ็นต์ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรัฐเซีย เผยว่าสถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศอยู่ในระดับนำวิกฤตกังวลเนื่องจากประชาชนเริ่มปล่อยปลณะเลขมาตรการป้องกันเชื้อ โดยยอดติดเชื้อรวมในประเทศเพิ่มเป็น 1.34 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 28,200 คน ส่วนที่โปแลนด์ พบผู้ติดเชื้อในวันเดียวทำสถิติ 6,526 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 141,804 คน เสียชีวิตรวม 3,217 คน

นอกจากนี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังการสังตรวจหาเชื้อประชากรทุกคนในเมืองซิงเก้ตามณฑลชานตง ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ที่มีกว่า 9 ล้านคน ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันนั้น ผลการตรวจเชื้อในวันที่ 2 ทางการตรวจเชื้อประชากรเสร็จสิ้นแล้ว 4.2 ล้านคน ยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่อย่างใด ทั้งนี้ การตรวจหาเชื้อทั้งเมืองมีขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 คน ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลโรคทรองอกในเมืองซิงเก้ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รับการตรวจหาเชื้อผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

วันเดียวกัน บริษัทเวกซ์ทีโอไอ ลิลลี่ ของสหรัฐฯ ประกาศระงับการทดสอบยากระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการชั่วคราว หลังพบอาสาสมัครเข้ารับการทดสอบยาในขั้นตอนสุดท้ายหรือเฟสสาม ล้มป่วย 1 คน แต่ไม่เผยแพร่รายละเอียดเพิ่มเติม โดยสำนักข่าวเอฟพีรายงานว่า นับเป็นการประกาศระงับการทดสอบยาต้านไวรัสโควิด-19 ในรอบ 2 วันติดต่อกัน หลัง 1 วันก่อนหน้านั้น บริษัทเวกซ์ทีโอไอ ลิลลี่ ของสหรัฐฯ

ก็ประกาศระงับการทดสอบวัคซีน หลังอาสาสมัครล้มป่วย 1 คน นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ฟันของอีไล ลิลลี่ และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน หดตัว 2.9 และ 2.8 เปรอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จากการประกาศระงับทดสอบยา

ส่วนสถานการณ์ในไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ต.ค. พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 9 คน เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยมาจาก อินเดีย 2 คน ญี่ปุ่น 1 คน ชูแดนใต้ 3 คน และสหรัฐอเมริกา 3 คน ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 3,652 คน เสียชีวิตคงที่ 59 คน

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการถอดบทเรียนร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขต่อสถานการณ์โควิด-19 ในไทย นพ.แดเนียลกล่าวว่า เหตุที่เลือกประเทศไทยถอดบทเรียน เพราะมีการรับมือสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง 9 เดือนของการระบาด สามารถจำกัดการแพร่ระบาดระดับชุมชนได้และลดผลกระทบต่อการบริการสุขภาพที่จำเป็น โดยเป็นการถอดบทเรียนระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. พบ 6 ปัจจัยความสำเร็จมาจาก 1.ภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง ซึ่งได้รับข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด 2.ระบบการแพทย์และการสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง 3.การสื่อสารสม่ำเสมอและโปร่งใส นำไปสู่การให้ความร่วมมือของภาคประชาชนกับมาตรการป้องกันต่างๆ 4.ระบบบริการที่ประยุกต์ได้ตามสถานการณ์ 5.ประสิทธิภาพการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อ และ 6.การบูรณาการทุกภาคส่วน

นพ.แดเนียลยังได้มีข้อเสนอแนะ 6 ข้อแก่ไทยคือ 1.ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลใหม่เพื่อบูรณาการข้อมูลระดับวิทยา ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ข้อมูลทางการแพทย์และโลจิสติกส์ 2.จัดตั้งหน่วยระดับประเทศด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 3.ขยายการเฝ้าระวังเพื่อค้นหาผู้ป่วยและติดตามผลกระทบจากโรคระบาด 4.เสริมกำลังคนที่ทำงานด้านโรคโควิด-19 เพื่อเทียบเคียงความต้องการจริง 5.จัดตั้งหน่วยงานระดับประเทศที่มีอำนาจในการกักกันโรคเพื่อเพิ่มศักยภาพ และ 6.เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน การถอดบทเรียนนี้เพื่อพัฒนาการรับมือสำหรับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

ที่ด้านชายแดนซาอุดีอาระเบีย รมว.สาธารณสุขไทย-



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

เมียนมาแห่งที่ 2 มีชาวบ้านกว่า 100 คน ใช้ชื่อ “เครือข่ายภาคประชาชนชายแดน” มาพึ่งค่าตอบแทนยื่นหนังสือไปยังผวจ.ตาก ขอให้ปิดด่านทุกจุด โดยไม่มีข้อแม้ ต่อมานายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผวจ.ตาก มาพบผู้ชุมนุม ร่วมเจรจาทางออก กับตัวแทนผู้ชุมนุม 5 คน พร้อมนำไปดูวิธีการขนถ่ายสินค้ารูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยจากโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องปิดด่านเพราะกระทบภาคธุรกิจ และการขนส่งรวมทั้งให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ประท้วงฝ่ายเอกชนและฝ่ายราชการ ดำเนินการปรับแก้ปัญหาของทั้งสองฝ่ายจนผู้ชุมนุมพอใจในระดับหนึ่งยอมสลายตัวไป

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ อ.แม่สอด รมต.รง.โรคติดต่อชิวณิรภัย 2 คันไปจอดตรวจคัดกรองบรรดาคนขับรถชาวไทยที่ข้ามไปมาระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งจังหวัดเมียวดี และในวันที่ 15 ต.ค. รมต.รง.ชิวณิรภัย จำนวน 5 คันจะปฐมตรวจตามห้างสรรพสินค้าและชุมชนที่แน่นอนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเป็นการส่งท้าย



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 8

เลี้ยงจ้างหมอกูเกิ้ลเยี่ยมช่วยลคภาระ รพ.

● “ณัฐทิน” แจงปีกลคลินิกอบอุ่นไม่แกล้งใคร ● สปสช.ใช้เทคโนโลยีบริการผู้ป่วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินงานและการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ

2564 พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” คอนเทนท์ว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค้ำเนินมาโดยยึดหลักการ 3 หลัก คือ 1.หลักความเท่าเทียม โดยเพิ่มการ

รักษาโรคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งโรคหายาก 2. หลักประสิทธิภาพ โดย สธ.ร่วมมือกับ สปสช.กัน อย่างไม่ลืมหูลืมตา โดยมีความหมายเดียวกันคือ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และ 3 ในปี 2564 สธ.และสปสช.มีนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคขยายผล ซึ่งนโยบายนี้จะทำให้แพทย์มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น สนใจมีแนวคิดที่จะให้มีการนำแพทย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว มาช่วยตรวจรักษาผู้ป่วย ซึ่งแต่ละปี มีแพทย์เกษียณ 100-200 คน และเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน โดยมอบหมายให้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์จิต ติ์ สธ. หาแนวทาง ซึ่งฝ่ายนโยบายพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุน โดยไม่ใช่ว่าการขยายระยะเวลาเกษียณอายุราชการของแพทย์แล้วใช้วิธีการจ้างผู้เกษียณมาทำงาน

รอนายกกล่าวต่อว่า สำหรับความสับสนในการดำเนินงานกับคลินิกอบอุ่นที่ทุจริตเบิกจ่ายเงิน สปสช.นั้น ยังดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พบการทุจริตที่ใดก็ฟ้องยกเลิกสัญญาและขอคืนเงินที่ไม่ได้กลับแกล้งใคร ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การเบิกจ่ายเงินซึ่งเป็นสิ่งที่เราขอไม่ได้ เพราะเป็นเงินภาษีของประชาชน และให้ตรวจสอบด้วยว่าเจตนารมณ์การจัดตั้งโครงการคลินิกอบอุ่นนี้มีสิ่งอื่นใดแอบแฝงหรือไม่ด้วย ส่วนการแก้ไขการให้บริการ

กับประชาชนนั้น สธ. และกรุงเทพฯที่มีสถานพยาบาลในสังกัด รองรับดูแลผู้ป่วยเร่งด่วนและดูแลต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง ขณะที่ปี 2564 ผู้ป่วยเร่งด่วนและดูแลต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง ขณะที่ปี 2564 ผู้ป่วยเร่งด่วนและดูแลต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า มโนบายใน ปี 2564 ยังคงให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการควบคู่ สนับสนุนการให้บริการของหน่วยบริการ ลดขั้นตอนต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้หน่วยบริการสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในระบบบริการเพิ่มขึ้น

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้า 1

วางกฎเหล็กบัตรทอง

3แนวทาง
ดูแลคนไข้
สธ.ยืนยัน
ยกทุกคน
เป็นวีไอพี

“รมว.สธ.” วาง 3
แนวทาง “ความเท่า
เทียม-ประสิทธิภาพ-
การมี ◆ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

บัตรทอง □ **ต่อจากหน้า 1**

ดี บางคนกังวลว่าจะเห็นไปโรงพยาบาลใหญ่ แต่คิดว่าไม่เป็นเช่นนั้น ถ้ามีระบบจัดการดี เพราะถ้าไปโรงพยาบาลใหญ่ต้องไปรอคิวเป็นเวลานาน

ส่วนร่วม” ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง เน้นถ้าระบบจัดการดีคนจะไม่แห่ไป รพ.ใหญ่ ยกผู้ป่วยทุกคนเป็นวีไอพี ไม่มีอนาถา หากขาดงบประมาณหรือสิ่งหมอมือช่วย ชี้นำต้องไม่มีในรพ.เพราะมีเชื้อโรค

นายอนุทิน เปิดเผยต่อว่า อีกทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยปฐมภูมิต่าง ๆ ต้องมีระบบบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ หากมีปัญหาเรื่องงบประมาณทำเรื่องขอได้ ส่วนปัญหาขาดแคลนบุคลากรให้ทางกระทรวงพิจารณาขอให้แพทย์เกษียณอายุช่วยเหลือ ร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชน เราต้องพัฒนาระบบบริการให้ดีขึ้นระดับเป็นวีไอพีให้คนทุกคน ต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถา ไม่มีชนอน ๆ มีสุนัขมออยู่ข้าง ๆ อย่างในโรงพยาบาล ต้องไม่มีสุนัข เพราะพวกนี้มีเชื้อโรคต้องจัดการให้ดี รวมทั้งเครื่องมือเครื่องมือต้องพร้อมมีความทันสมัย มีระบบส่งยาถึงบ้าน อำนวยความสะดวก ทำทุกอย่างให้เป็นระบบ ปัจจุบันเรามีทำโมที่บ้านด้วยนี่คือวีไอพี.

เมื่อวันที่ 14 ต.ล. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สธ. กล่าวเปิดงานประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่บนพื้นฐานของ 3 หลักการ 1.ความเท่าเทียม 2.ประสิทธิภาพ และ 3.การมีส่วนร่วม รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ เพราะลูกหลานที่ดูแลจะได้ไม่ต้องลาออกจากงานมาดูแล จะกระทบเป็นลูกโซ่ ทั้งตัวเอง ครอบครัวและประเทศ ส่วนความคืบหน้านโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่นั้นเป็นสิ่งที่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1



สทค.พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 9 ราย กลับจากชุกฉานใต้-ยูเออี-อินเดีย-ญี่ปุ่น สธ.ห่วง “เมียนมา-มาเลเซีย” สกัดโควิด-19 ไม่อยู่ไทยเสี่ยง แจง ความคืบหน้าตรวจหาเชื้อผู้สัมผัส โพรเฟอร์เมียนมา ยังไม่พบคนติด ยาทุกฝ่ายร่วมมือป้องกันแรงงาน ต่างตัวเข้าประเทศ คุมเชื้อไม่ให้ เข้าไทย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (สทค.) เปิดเผยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย จึงมี ยอดผู้ป่วยขึ้นสะสมอยู่ที่ 3,652 ราย

ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

ส่วนผู้รักษาหายแล้วมียอดสะสมอยู่ที่ 3,457 ราย ผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 59 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 136 ราย

ไทยป่วยใหม่ถดถอยจาก 4ปท.

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 9 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ที่มาจากชิลีนได้ 3 ราย เป็นชายไทย อายุ 27, 35 และ 36 ปี เป็นทหารช่างเฉพาะกิจ ซึ่งไปปฏิบัติภารกิจทางทหาร เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ ทั้งนี้ ถูกส่งเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว 2.ผู้ที่มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 3 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 26 ปี อาชีพถูกเรือสายการบินต่างประเทศ และรายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานร้านนวด ทั้งสองเข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่ จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา พบเชื้อไม่มีอาการ รายที่ 3 เป็นชายสัญชาติอเมริกัน อายุ 31 ปี อาชีพโค้ชชมวย เข้าพักในสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

3.ผู้ที่มาจากญี่ปุ่น 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 50 ปี อาชีพแม่บ้าน พักในสถานกักกันของรัฐในจ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อวันที่ 10 ตุลาคม ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลภูผาสังฆาราม 4.ผู้ที่มาจากอินเดีย 2 ราย เป็นหญิงสัญชาติอินเดีย อายุ 25 ปี และ 55 ปี อาชีพแม่บ้าน มีครอบครัวอยู่ในเมืองไทย เดินทางถึงไทยเที่ยวบินเดียวกับที่เคยพบผู้ติดเชื้อยืนยันก่อนหน้านี้ 2 ราย เข้าพักในสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ ทั้งคู่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 38,361,206 ราย เสียชีวิต 1,090,789 ราย โดยสถานการณ์ในเมียนมามียอดผู้ติดเชื้อสะสม 30,437 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,123 ราย

สธ.ชี้ไทยแนวโน้มดีขึ้นตรวจเจอเชื้อเร็ว ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยว่า สถานการณ์ของไทยถือว่าแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ตลอดกว่า 100 วันที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่พบในประเทศเพียงหนึ่งคน และตรวจจับได้จากการระบบเฝ้าระวังของประเทศที่วางเอาไว้ เช่นเดียวกับการตรวจพบคนขับรถชาวเมียนมา 3 คน ก็พบจากระบบการคัดกรองเชิงรุก และคัดกรองรถที่ข้ามแดนเข้มขึ้น รายงานวันที่ 14 ตุลาคม มีทั้งหมด 163 คัน มีคนขับ 163 คน คนโดยสารอีก 18 คน ไม่พบว่ามีเชื้อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีคนขับชาวเมียนมาติดเชื้อ 3 รายนั้น ได้ขยายผลตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและคนที่อาจมีความกังวล ลอดแรก 1,194 รายแรกนั้น ผลเป็นลบทั้งหมด และขยายผลตรวจเพิ่มเติมอีก 4,189 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างรอผล สำหรับการให้การสนับสนุนจากส่วนกลางนั้น ประกอบด้วย ทีมระบาดวิทยา ทีมควบคุมโรคจากส่วนกลางไปร่วมสอบสวนโรคอย่างละเอียด ส่งทีมตระหนักรู้อาการณเข้าไปประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์สถานการณ์ ช่วยแนะนำ ส่งทีมสื่อสารความเสี่ยงไปทำความเข้าใจและให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

ไทยเสี่ยงถ้าโควิดเมียนมา-มาเลย์วิกฤติ

“ตอนนี้แม้สถานการณ์รัฐของเมียนมาที่ติดกับไทยยังมีรายงานผู้ป่วยไม่มาก แต่จากการสอบสวนพนักงานขับรถชาวเมียนมาพบว่าไม่ได้ขับรถเฉพาะบริเวณชายแดน ดังนั้น จึงต้องคัดกรองรถที่เข้า-ออกด่านชายแดนอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ขณะเดียวกันสามารถเปิดเศรษฐกิจ เปิดพรมแดนได้บ้างในลักษณะไม่เสี่ยงเกินไป” นพ.ธนรักษ์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าว ทีมสาธารณสุขอยู่ระหว่างสรุปบทเรียนค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ทั้งนี้ สถานการณ์ระบาดในเมียนมาและมาเลเซียแนวโน้มยังควบคุมการระบาดไม่ได้ ไทยจึงยังมีความเสี่ยง ทุกคน ทุกภาคส่วน ต้องช่วยดูแล

คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันแนวชายแดนให้ปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการระบาดในประเทศ

ย้ำหนุนเปิดท่องเที่ยวปลอดภัย

นพ.ธนรักษ์กล่าวด้วยว่า สธ.สนับสนุนแนวคิดเปิดการท่องเที่ยว เปิดเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างปลอดภัย เราทราบดีว่าหลายชาติต้องการเข้ามา เพราะประเทศไทยปลอดภัย ไม่มีการระบาดของโรค แต่ถ้าเราดูแลเรื่องการเดินทางเข้ามาในประเทศไม่ดี อาจทำให้เกิดการระบาดแนวคิดที่จะเปิดประเทศก็คงต้องพักไป เพราะคงมีน้อยคนที่จะอยากเข้ามาเที่ยวสำหรับในประเทศไทยคงไม่สามารถปล่อยให้มีการแพร่ระบาดกว้างขวางได้ เพราะจะมีผลกระทบต่อหลายด้าน ต่อเศรษฐกิจ วิศวกรรมชีวิต สังคม

มทภ.4 ย้ำจว.ติดตามเฝ้าระวังเข้มเจ้า-ออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่กำลังเจ้าหน้าที่ พื้นที่ จ.สตูล สงขลา และนราธิวาส ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับมาเลเซีย มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมพื้นที่ชายแดน ทั้งปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และอาชญากรรมอื่น รวมถึงการป้องกันเชื้อโควิด-19 ระบาดผ่านช่องทางพรมแดนเข้ามา เพราะอาจมีขบวนการลอบพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง ทั้งนี้ ยอดติดเชื้อโควิด-19 ในมาเลเซียเพิ่มขึ้นมากช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพบผู้ติดเชื้อใหม่มากถึง 561 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดในมาเลเซียเพิ่มขึ้นเป็น 15,657 ราย

ขอทำซีพีแอลตรวจเข้มไซเฟอร์รอลินค้า

เช่นเดียวกับชายแดนด้านอ.แม่สาย จ.เชียงราย และจ.ท่าลี่ของเมียนมา โดยทั้ง 2 ฝ่าย เปิดเฉพาะด่านพรมแดนสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 เพื่อนั่งส่งสินค้าเท่านั้น โดยสองฝ่ายจัดให้เปลี่ยนคนขับรถขนส่งตรงด่านพรมแดนอย่างเข้มงวดไม่ให้คนของแต่ละฝ่ายข้ามฝั่งไปได้ ซึ่งฝ่ายไทยหรือกับทางการท่าลี่ขอให้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

เมียนมาเพิ่มความเข้มงวดขึ้นไปอีกในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในคนขับรถขนส่งสินค้า โดยเฉพาะเป็นรถตู้ที่ใช้ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคกันตลอดทั้งวัน ที่ผ่านมารถตรวจหาเชื้อไปแล้วกว่า 100 คน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ ไทยยังขอให้เมียนมาช่วยตรวจริมฝั่งแม่น้ำตลอดแนว ป้องกันคนลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านด่านคัดกรอง ทั้งนี้ หลังพบผู้ติดเชื้อในรัฐฉานหลายเมือง พบในจ.ท่าขี้เหล็ก ติดกับ อ.แม่สาย เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการตรวจทางเข้า-ออกทุกจุดหรือล็อกดาวน์ 6 เส้นทาง ที่ใช้เข้า-ออกเมืองตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งจุดตรวจด่านเมืองเลนที่เชื่อมระหว่างท่าขี้เหล็ก ไปเมืองเชียงลาบ ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงเมียนมา-ลาว และถนนระหว่างท่าขี้เหล็ก-สามเหลี่ยมทองคำ ติดกับแม่น้ำโขงชายแดนไทย-เมียนมา-สปป.ลาว มีการตั้งจุดตรวจตรงบ้านห้วยดินดำ ส่วนในตัวเมืองท่าขี้เหล็กได้ปิดสถานบันเทิงและร้านต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. และยังคงมาตรการห้ามออกจากเคหสถาน หรือเคอร์ฟิวตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 04.00 น.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

โรนัลโด'ติดโควิด-19
ถอนตัวทีมชาติโปรตุเกส
เมียนมาป่วยทะลุ 3 หมื่น

เมียนมายังอ่วมหนัก มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทะลุ 3 หมื่นราย ยอดเสียชีวิตเฉียด 700 ราย ฝรั่งเศสมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ▶ ต่อ : โรนัลโด -หน้า 2

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 2)

โรนัลโด

สื่อคาด อาจมีการใช้มาตรการเคอร์ฟิวในพื้นที่ระบาดหนัก ธนาคารโลกอนุมัติงบประมาณ

374,552 ล้านบาท ช่วยประเทศกำลังพัฒนา จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ตั้งเป้าช่วยให้คนได้รับวัคซีนมากถึง 1,000 ล้านคน ขณะที่นักฟุตบอลชื่อดัง "คริสเตียโน โรนัลโด" ถูกตรวจพบติดเชื้อไวรัสร้าย

ผู้นำข่าวต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ว่ากรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองปุตราจายา รัฐสลังงอร์ และรัฐซาบฮ์ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมทางสังคมครั้งใหม่เป็นเวลา 14 วัน หรือจนถึงวันที่ 27 ตุลาคมนี้ เพื่อคัดวงจรการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ในรอบ 24 ชั่วโมง ล่าสุดมีผู้ป่วยใหม่ 660 คน และผู้เสียชีวิตอีก 4 คน โดยมาตรการส่วนใหญ่ยังคงเดิม ร้านอาหารยังคงเปิดได้

ตามปกติ แต่จำกัดการนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันไม่เกิน 2 คน การรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด และการต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ตลอดจนการทำงานจากที่บ้าน และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ขณะที่การเดินทางเข้าและทางออกจากกัวลาลัมเปอร์ เมืองปุตราจายา รัฐสลังงอร์ และรัฐซาบฮ์ ทั้งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ อนุญาตเฉพาะบุคคลซึ่งต้องมีเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการ ที่ระบุ "ความจำเป็น" ของการเดินทาง และการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจถือเป็นขั้นสุดท้าย

ปัจจุบันมาเลเซียมีสถิติสะสมของผู้ป่วยอยู่ที่อย่างน้อย 16,880 คน เป็นอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเมียนมา รักษาหายแล้ว 11,372 คน เพิ่มขึ้น 350 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 163 คน

เมียนมาติดเชื้อทะลุหมื่นราย

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนอ้างกระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาเมียนมาว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พบผู้ป่วยใหม่ 1,123 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 30,437 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 29 คน รวมเป็น 693 คน มีผู้ป่วยหายแล้ว 11,769 คน และมีผู้รับการตรวจหาเชื้อแล้วทั้งหมด 441,926 คน

สำนักข่าวอิรวดีเปิดเผยผลสำรวจที่ธนาคารโลกสอบถามธุรกิจ 500 แห่งในภาคบริการ กำปูลีก คำสั่ง การผลิต และเกษตรกรรมเมื่อเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม ร้อยละ 35 เป็นธุรกิจรายย่อย ร้อยละ 40 เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ร้อยละ 19 เป็นธุรกิจขนาดกลาง และร้อยละ 6 เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ตอบร้อยละ 81 เผยว่าได้รับผลกระทบหนักในเดือนพฤษภาคม และลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 79 ในเดือนกรกฎาคม ในภาพรวมแล้วไวรัสโควิด-19 ยังคงมีผลกระทบเชิงลบ แต่ส่วนใหญ่ดีขึ้น ผลกระทบหนักที่สุดคือ ยอดขายลดลง รองลงมาคือการผลิตลดลง ปัญหาในการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและขาดกระแสเงินสด

เวียดนามพบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย

เว็บไซต์เวียดนามนิวส์ รายงานว่า สตรีวัย 20 ปี และ 26 ปี เดินทางจากรัสเซียมาถึงท่าอากาศยานเกิ่นเทอ เมืองเกิ่นเทอ บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เมื่อวันที่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 2)

26 กันยายน ถูกกักโรคทันทีที่เดินทางถึง ส่วนชายมาเลเซีย วัย 37 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมัน มีผลตรวจเป็นบวกเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเค็นเนดีในนครโฮจิมินห์เมื่อวันที่เสาร์ ถูกส่งไปกักโรคในจังหวัดบ่าเสียด-หุงเต่าแล้ว โดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามแจ้งว่า ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 1,113 คน มีผู้ป่วยหายเพิ่มขึ้นหนึ่งคนวานนี้ รวมผู้ป่วยหายแล้ว 1,026 คน และมีผู้ถูกกักโรคตามสถานพยาบาล สถานเฉพาะด้านและบ้านพัก รวมกว่า 13,845 คน

ฝรั่งเศสติดเชื้อเพิ่มเกือบ1.3หมื่นราย ที่ประเทศฝรั่งเศส จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ ผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันอังคาร ในขณะที่ฝรั่งเศสกำลังจะใช้มาตรการจำกัดเพิ่มเติม ซึ่งประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง จะแถลงทางโทรทัศน์ ขณะที่หน่วยงานด้านสุขภาพของฝรั่งเศสรายงานว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 12,993 คน จากที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,505 คน เมื่อวันที่จันทร์ ขณะที่ค่าเฉลี่ย 7 วัน อยู่ที่ 17,816 คน หรืออยู่เหนือระดับ 17,000 คน เป็นวันที่สองติดต่อกัน และมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 756,472 คน

สื่อคาดอาจเข้ามาตรึงเคอร์ฟิว ก่อนหน้านั้น นายกรัฐมนตรีมอง กัสเต็กซ์ ได้ปฏิเสธที่จะใช้มาตรการปิดเมือง ในบางพื้นที่ ขณะที่สื่อฝรั่งเศสรายงานว่ากำลังมีการพิจารณาจะใช้มาตรการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง โดยขณะนี้ 5 เมืองใหญ่สุดของฝรั่งเศส ได้แก่ ปารีส มาร์กเซย ลียง ตูลูส และลิลล์ และเมืองใหญ่อื่นๆ อีก 4 เมือง กำลังอยู่ภายใต้การเตือนภัยในระดับสูงสุด โดยมีการปิดบาร์และโรงยิมแล้ว ขณะที่ร้านอาหารยังเปิดได้ภายใต้เงื่อนไขด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด

ธนาคารโลกอนุมัติงบประมาณช่วยซื้อวัคซีน ขณะเดียวกัน ธนาคารโลกมีแถลงการณ์ว่า ได้อนุมัติงบประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 374,552 ล้านบาท) ช่วยประเทศกำลังพัฒนาจัดซื้อและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ดังเป้าช่วยให้คนได้รับวัคซีนมากถึง 1,000 ล้านคน โดยงบประมาณนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบรวม 160,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5 ล้านล้านบาท) ที่จะใช้จนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า สำหรับช่วยประเทศกำลังพัฒนารับมือ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โรนัลโด

กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นการส่งสัญญาณถึงวงการวิจัยและเภสัชภัณฑ์ว่า ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนทางการเงินและเทคนิคเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาใช้วัคซีนในอัตราที่สอดคล้องกับหุ้นส่วนสากล

'คริสเตียน โรนัลโด' ติดโควิด-19

อีกด้านหนึ่ง สหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกส(เอฟพีเอฟ) แถลงว่า คริสเตียน โรนัลโด นักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก ทีมชาติโปรตุเกส วัย 35 ปี มีผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นบวก ทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันกับทีมชาติสวีเดน ในรายการ ยูฟ่า เนชันส์ ลีก วันพุธที่ 14 ตุลาคมนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สภาพร่างกายโดยรวมของเขายังแข็งแรงดี และถูกแยกไปกักตัว ส่วนผู้เล่นรายอื่นๆ ที่เหลือของทีมชาติโปรตุเกส ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาได้มีการเผยแพร่ภาพโรนัลโด ได้ออกมานั่งอยู่ที่ริมระเบียงห้องพักในโรงแรม พร้อมส่งยิ้มให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่กำลังเก็บตัวซ้อมเพื่อทำการแข่งขันในนัดดังกล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 3

บัตรทองยกระดับรักษาทุกที่วีไอพีทุกรพ.

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปีงบประมาณ 2564 ว่า กว่า 18 ปี ที่ประเทศไทยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความยากจน ลดภาระต่างๆ ของครอบครัว จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ต่ำมาก

นายอนุทินกล่าวว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่บนพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 1.ความเท่าเทียม ให้ทุกคนมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและไม่เลือกปฏิบัติ

“เรื่อง 30 บาทรักษาทุกโรค เมื่อ 10 กว่าปีก่อน เรื่องฟอกไต ทันตกรรม ยังไม่อยู่ใน 30 บาท แต่สุดท้ายก็เข้ามา โรคทุกโรคที่ไม่อยู่ใน 30 บาทสมัยแรก เราก็ครอบคลุม ในวาระนี้เมื่อมีการประชุมบอร์ด สปสช.ที่ผมเป็นประธานโดย

ตำแหน่ง ในการประชุมโรคหายากต้องได้รับการครอบคลุมด้วย ขณะนี้เรียกได้เต็มปากแล้วว่า 30 บาท รักษาได้ทุกโรคจริงๆ” นายอนุทินกล่าว และว่า 2.ประสิทธิภาพ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณบัตรทอง สำหรับสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยใช้งบร้อยละ 12 เป็นจำนวนหลายหมื่นล้านบาท เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน สร้างเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง โดยใช้หน่วยบริการท้องถิ่นให้ความรู้ การดูแลเชิงรุกและกัน ทำให้การบริการของภาครัฐสะดวกยิ่งขึ้น 3.การสร้างควมมีส่วนร่วม ช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพได้

“ผมนึกคำนี้ออกเมื่อตอนที่กำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยว ว่าจะต้องเป็น 30 บาทรักษาทุกที่ คนไทยต้องเป็นวีไอพีโรงพยาบาล (รพ.) เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับผู้บริหาร รพ.ทุกคนเข้าใจว่าต้องไม่มีคำว่าอนาคต และไม่ทิ้งช่วง เช่น ต้องไม่มีสุนัขใน รพ. ของคน และไม่มีคนใน รพ.ของสัตว์ เพราะสัตว์เป็นพาหะของโรค ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับของ รพ. รวมถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับ รพ. ที่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเสริม เช่น การส่งยาถึงบ้าน การรักษาผ่านระบบสื่อสารทางไกล การให้เคมีบำบัดที่บ้าน” นายอนุทินกล่าว